



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

27 มกราคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. มาตรการรับ นทท.ต่างชาติ

ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, news1live, soudhitalk, thaigov)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีทัวร์นักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางมาประเทศไทยมากขึ้นในช่วงเดือน ก.พ. ว่า ควรเพิ่มการเฝ้าระวัง การให้คำแนะนำ เท่าที่รับทราบสถานการณ์ในประเทศจีนเลยจุดสูงสุดไปแล้วเหมือนประเทศอื่น ๆ ภูมิคุ้มกันขยายตัวการแพร่เชื้อลดลง แต่ไทยจะไม่หย่อนมาตรการ ยังทำตามมาตรฐานต่อเนื่อง ปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวทุกชาติเหมือนกัน ไม่เฉพาะจากประเทศจีนเท่านั้น

ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, กท.ธุรกิจ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ข่าวสด, thailandplus, thestandard, pptvhd36, isaranews, mcot, news1live)

- น.พ.เรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ว่า ขณะนี้ได้เตรียมการสถานพยาบาลทุกจังหวัดและสถานพยาบาลของกรมต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแล้ว ส่วนวัคซีนเตรียมสำรองไว้แล้ว เพียงพอแน่นอนสำหรับคนไทยและนักท่องเที่ยวตามโครงการเมดิคัล ฮับ ซึ่งจะมีการคิดค่าบริการและค่าวัคซีน ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มารับบริการวัคซีนโควิดยังอยู่ระหว่างติดตาม เนื่องจากเริ่มบริการ 18 ม.ค. ขณะนี้ยังทยอยมารับ ซึ่งน่าจะมากขึ้นในหลายพื้นที่ที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยว

2. สายพันธุ์โควิด 19

ลื่อนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, มติชน, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, TNN, thaipbs, topnews, news1live, soudhitalk)

- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ว่า การระบาดโควิดในประเทศไทยอยู่ในช่วงขาลง คนติดเชื้อและคนป่วยหนักลดลงอย่างเห็นได้ชัด เชื่อว่าอีกไม่นานก็จะกลับมาเป็นขาขึ้นอีก เพราะสายพันธุ์ XBB.1.5 จะเข้ามาไทยจากคนเดินทางจากประเทศตะวันตก สายพันธุ์ที่กำลังระบาดในไทยขณะนี้ เป็น BA.2.75 ยังไม่ใช่ XBB.1.5 คนไทยไม่ต้องตื่นกลัว เท่าที่ทราบสายพันธุ์ XBB.1.5 ความรุนแรงไม่ได้เพิ่มขึ้น ไม่ทำให้คนป่วยหนักกว่าสายพันธุ์โอมิครอนอื่น ๆ แต่สามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันเก่งกว่าสายพันธุ์อื่น ทำให้ติดง่ายมาก แม้แต่คนที่ได้รับวัคซีนครบโดสและเข็มกระตุ้นแล้ว หรือเคยติดเชื้อก็ยังติดเชื้อได้อีก ซึ่งยาด้านไวรัสระบบเดซิเวียร์ แพ็กซ์โลวิด และโมลนูพิราเวียร์ยังใช้ได้ผลเหมือนเดิม

3. พบเด็กมีอัตราติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น



ลื่อนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) , เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ)

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ว่า นักวิชาการด้านสาธารณสุขจากอิหร่านเผยแพร่ผลการศึกษารายงานวิชาการตั้งแต่เริ่มระบาดปี 2563 ถึง ก.ค. 2565 มีงานวิจัย 247 ชิ้น จาก 70 ประเทศทั่วโลก พบว่า เด็กติดเชื้อโควิดสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเด็กโตติดเชื้อมากกว่าเด็กเล็ก ทวีปที่มีอัตราติดเชื้อสูง ได้แก่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแอฟริกา ชี้ให้เห็นความสำคัญของการช่วยดูแลป้องกันเด็ก เพราะยังมีเด็กอีกจำนวนมากเกือบครึ่งเสี่ยงติดเชื้อ และควรพาเด็กไปฉีดวัคซีน

4. สถานการณ์การติดเชื้อในไทยและทั่วโลก

ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์ คอลัมน์ VARITIE) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ)

- ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ เผยว่า ทั่วโลกมีประชากรที่ถูกบันทึกว่าติดเชื้อโควิดแล้วกว่า 600 ล้านคน เสียชีวิต 1.3 ล้านคน แต่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อจริง ๆ อาจจะมากถึง 5,000- 6,000 ล้านคน หากเปรียบเทียบตัวเลขของการระบาดในเดือน ม.ค.ปี 2565 น้อยกว่าปี 2564 ที่มีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้า ซึ่งการรายงานนี้อาจจะต่ำกว่าความเป็นจริง ดังนั้น หากยังคงมีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ต่ำกว่าความเป็นจริง ในอนาคตอันใกล้องค์การอนามัยโลกคงจะยุติการรายงานสถิติผู้ติดเชื้อ ส่วนของประเทศไทย สธ. บอกว่าติดเชื้อแล้วประมาณ 4 ล้านคน ซึ่งส่วนตัวไม่เชื่อ เพราะปัจจุบัน สธ. รายงานเฉพาะผู้ติดเชื้อที่นอนรักษาใน รพ. ซึ่งอาจจะมีผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาใน รพ. อยู่อีก แต่อัตราการเสียชีวิตต่ออาทิตย์มีจำนวนลดลงอย่างมาก ซึ่งคาดว่าจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตน่าจะอยู่ที่น้อยกว่า 1 ใน 1,000 คน เริ่มมีความใกล้เคียงกับโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งอาจจะมีส่วนในการประเมินการฉีดวัคซีนสำหรับบุคคลทั่วไปในระยะต่อไป อาจจะฉีดแค่ปีละ 1 ครั้ง ส่วนกลุ่มคนที่ระบบภูมิคุ้มกันต่ำอาจจะฉีด 2 ครั้งต่อปี ย้ำการป้องกันโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นวิธีเบื้องต้นที่ยังสำคัญ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> ถ่ายโอน สอน./ รพ.สต.</p> <p>การถ่ายโอนรพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดสธ. กล่าวว่า การถ่ายโอนสอน. และ รพ.สต. เป็นไปตาม พ.ร.บ.การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ย้ำว่า สธ.เห็นด้วยกับการกระจายอำนาจ และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับปชช.ในอนาคต แต่ช่วงเปลี่ยนผ่านย่อมจะเกิดปัญหาและอุปสรรค โดยเฉพาะความไม่พร้อมทั้งคนรับและคนถ่ายโอน และส่งผลกระทบต่อปชช.ได้ ซึ่งสธ.ให้ความสำคัญที่สุด รวมถึงยังคงเดินหน้าถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายและขั้นตอน จนถึงขณะนี้ สธ.มีข้อสั่งการให้ สสจ.และผอ.รพ.ทุกแห่งช่วยสนับสนุน รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไป อบรมอย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อปชช.หรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด ทั้งนี้ อุปสรรคอย่างหนึ่งในระดับการจัดการส่วนกลาง คือการประชุมของชุดอนุกรรมการที่ไม่ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ สธ.ต้องติดตามทวงถามเพื่อนำมติที่ประชุมมารับรอง เพื่อเป็นฐานการใช้อำนาจในการออกมติต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติที่เกิดประโยชน์สุขของ ปชช. และระบบสาธารณสุขที่ยั่งยืน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ</p> <p>-อบจ.พิจิตร รับถ่ายโอน รพ.สต.จำนวน 68 แห่ง ให้เข้ามาอยู่ในความดูแลของ อบจ.พิจิตร ได้มีการทำ MOU ร่วมกับ นายแพทย์สสจ.พิจิตร ถึงการทำงานควบคู่กันจึงทำให้ไม่มีปัญหาด้านการบริหารบุคคลและบริหารงานด้านดูแลสุขภาพของประชาชน ส่วนในเรื่องงบประมาณอบจ.พิจิตร ได้ทำแผนสนับสนุน รพ.สต.ในทุกแห่งอย่างเต็มที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1</p> <p>-จากรายงานข่าวสถานการณ์หลังถ่ายโอน รพ.สต. สู่อบจ. มีข่าวการอ้างอิงบุคลากรต้องการย้ายกลับสังกัด สธ. จากหลายสาเหตุ ทีมสกู๊ปเดลินิวส์ เคยสะท้อนต่อข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ ว่าสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความกังวลทั้งของปชช. และรวมถึงบุคลากรส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน โดยทำวิจัยเพื่อค้นหาคำตอบและหาแนวทางปฏิบัติหรือข้อเสนอ เพื่อที่จะใช้แก้ไขปัญหในช่วงเปลี่ยนผ่าน ซึ่งการถ่ายโอน รพ.สต. เข้าสังกัด อบจ. ควรต้องมีการจัดทำคู่มือแนวท่ายตามไปด้วย เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของระบบ รวมถึงจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ มีข้อเสนอวิธีป้องกันปัญหาไว้ และอบจ. ยืนยันทำเพื่อปชช. หวังว่ากระแสชนวงจะไม่ยึดเยื้อ ปชช.จะไม่ได้รับผลกระทบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ บทความพิเศษ</p> <p>-เป็นความท้าทายในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหันหน้ามาปรึกษาหารือกัน และยอมรับในความเห็นต่าง ตามข้อสังเกตเบื้องต้นพอจะประมวลได้จึงมีทั้งด้านลบและบวก ปัญหาอุปสรรคภาวะความกดดันและศักยภาพจุดแข็งโอกาสขององค์กรคงมิได้มีจุดที่สมดุลกันด้วยบริบทของท้องถิ่นที่หลากหลาย ย่อมมีจุดให้หวังได้ และทุกระบบย่อมมีปัญหาคิด แต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารและผู้นำองค์กรสมัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูง ท่ามกลางกระแสโลกที่แปรผันอย่างรวดเร็วที่มีได้อยู่ในโลกแคบส่วนตัวและย่ออยู่กับที่ สามารถนำพาผู้ตามให้ก้าวไปข้างหน้า และสร้างความร่วมมือให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนบรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จได้ ที่สำคัญก็คือ ผู้นำพร้อมบุคลากรต้องมีจิตใจที่ใฝ่บริการ (Service Mind) ในบริบทของงานท้องถิ่นต่อประชาชนและต่อชุมชนในพื้นที่ตามหลักการของการปกครองท้องถิ่น</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดลแก่แพทย์-สาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผจก., มติชน, แนวหน้า)</p> <p>-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยในปี พ.ศ. 2565 มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดลทั้งสิ้น 88 ราย จาก 34 ประเทศ โดยแต่ละรางวัลประกอบด้วย เหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 100,000 เหรียญสหรัฐ</p>	
<p>สธ.พิจารณาฉบับปี 67 เพิ่มสิทธิประโยชน์ สปสช.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผจก., แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, MCOT NEWS FM 100.5, thebangkokinsight, newtv, hfocus, thereporters, plewseengern, thailandplus, thaigov) ทีวีช่อง TNN, ThaiPBS, NBT</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. แถลงภายหลังประชุมนำเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภาพรวม สธ. ว่า ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 มีวงเงินค่าขอรวมทั้งสิ้น 437,131.4 ล้านบาท ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือ ปรับระบบบริการสุขภาพโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ลดความเหลื่อมล้ำเข้าถึงบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด ในส่วนของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เสนอขอเพิ่มขึ้นจากอัตรา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เหมาจ่ายรายหัวปี 2566 จำนวน 3,385.98 บาทต่อหัวประชากร ในปี 2567 เพิ่มขึ้นเป็น 3,440.51 บาทต่อหัวประชากร เพื่อให้หน่วยบริการนำมาดูแลสุขภาพประชาชนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสิทธิหลักประกันสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น</p>	
<p>นพรัตน์ใส่ใจคนทำงานกลางแจ้ง แนววิธีป้องกันและต้อนรับ PM2.5 อย่างมีสติ สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์) ทีวี่ช่อง NBT - นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ ห่วงกลุ่มคนทำงานจะสัมผัส PM2.5 ได้ทั้งในอาคารและนอกอาคาร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยระยะสั้น จะไอ จาม ระคายเคืองตา และผิวหนัง ส่วนระยะยาวมีผลต่อโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด</p>	-
<p>กรมอนามัยหนุน กทม. เตรียมรับมือ PM 2.5 สื่อแนะนำ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, Radio-สวท., ทีวี่ช่อง 5, TNN, NBT, pattayamail, thebangkokinsight, thaiquote, thansettakij, Chiangmai-mail, mcot, ch7, pptvhd36, kaohoon, 77kaoded) - นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากรายงานเฝ้าระวังของกรมควบคุมมลพิษและ กทม. สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระบบต่าง ๆ เช่น ตา ผิวหนัง ทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ประชาชนควรเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจาก PM2.5 โดยติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากสื่อหรือช่องทางต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุชุมชน เป็นต้น พร้อมแนะกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เฝ้าระวังดูแลป้องกันตนเองเป็นพิเศษ</p>	-
<p>คัดกรองโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในเรือนจำ สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ thailandplus - พลอากาศเอก สุปิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เปิดกิจกรรมการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ : ก้าวสู่ 720,000 คน/ ครั้ง/ ปี ณ เรือนจำกลางนครสวรรค์ โดยมี นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ</p>	-